



คำประกาศเกียรติคุณ

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์

ปรัชญาคุณิบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชานิติศาสตร์

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ และเนติบัณฑิตไทย แห่งสำนักฝึกอบรมศึกษา กฎหมายแห่งบัณฑิตยสภา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ จากนั้น สอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ และมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และผู้พิพากษาศาลจังหวัด รวมทั้งผู้พิพากษาในศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลฎีกา มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำดับ กระทั่งได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานศาลฎีกา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

และดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ตราบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ด้านตุลาการในตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ ได้ขยายงานคุมประพฤติให้กระจายความยุติธรรม ไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาและผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรม ได้ชื่อว่า ใจซื่อ มือสะอาด ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม รวมทั้ง มีความกล้าหาญในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีต่าง ๆ ด้วยความ รอบคอบ ลึกซึ้ง ผลงานด้านการพิพากษาจึงถือเป็นบรรทัดฐานในลำดับ ถัดมา ในขณะที่เป็นผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ได้เพียรพยายาม สร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่งานในหน้าที่รับผิดชอบเสมอมา นอกจากนี้ ยังได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการนิติศาสตร์และ กิจสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ อาทิ ดำรงตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการ มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด กรมควบคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น จนได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลตัวอย่าง” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับการเชิดชู ให้เป็น “นักบริหารดีเด่นด้านสาขาการปกครอง” บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมไทย จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

ในด้านวิชาการ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก กล่าวจำเพาะที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญแก่ผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๓๖๖ ทั้งยังพากเพียรผลิตบทความทางวิชาการด้านนิติศาสตร์เผยแพร่ความรู้และเป็นนิพนธ์ นอกจากนี้ ยังได้สละเวลาอันมีค่าให้แก่งานสอนในฐานะอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในส่วนที่เป็นพลเรือน ทหาร และตำรวจ จากการอุทิศตนเพื่อวงวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรอบรู้และความเสียสละ จนมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่ม ได้เน้นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการรู้ด้านวิชาการเพื่อให้นักกฎหมายมืออาชีพ การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ได้กระทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ และมุ่งหวังให้นักศึกษาลำเร็จการศึกษาไปเป็นนักกฎหมายที่ดีของสังคมต่อไป

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของหม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ หรือที่ลูกศิษย์ผู้พิพากษาเรียกขานว่า “อาจารย์หม่อม” ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และวิชาชีพทนาย ฎหมาย ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีใจซื่อ มือสะอาด ตรงไปตรงมา และมีความกล้าหาญในการตัดสินใจ รวมทั้ง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน สามารถเป็นแบบอย่าง ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงาม ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

